

BÁO CÁO TỔNG HỢP THẨM TRA

**Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng và an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng
đầu năm 2022; nhệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022**

Qua báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tổng hợp ý kiến thẩm tra các báo cáo, nội dung cụ thể như sau:

I. VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Kết quả đạt được

Các Ban HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với nhận định, đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của tỉnh được phục hồi, tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện linh hoạt, thích ứng an toàn, hiệu quả, các chính sách hỗ trợ, phục hồi phát triển kinh tế được khẩn trương triển khai. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê thông báo: Dự ước trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (*GRDP*) theo giá so sánh ước đạt 3.687 tỷ đồng, đạt gần 45% KH, tăng trưởng 4,52% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp ước đạt 945,8 tỷ đồng, đạt 41,5% KH, tăng trưởng 3,69%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt 568 tỷ đồng, đạt 40,7% KH, tăng trưởng 5,15% (*công nghiệp tăng 5,97%; xây dựng tăng 4,53%*); khu vực dịch vụ ước đạt 2.049,3 tỷ đồng, đạt 48% KH, tăng trưởng 4,65%. Diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao có thể mạnh của tỉnh vượt kế hoạch; hoạt động xuất nhập khẩu phát triển khá, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 80% kế hoạch, tăng 62,8% so với cùng kỳ.

Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo trường học để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện, dịch bệnh trên người được kiểm soát, an toàn thực phẩm được tăng cường. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông có nhiều khởi sắc. Mạng lưới thông tin và truyền thông tiếp tục phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của

tinh và nâng cao đời sống tinh thần, nhu cầu thụ hưởng thông tin của nhân dân. Công tác giảm nghèo, lao động, việc làm, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; an sinh xã hội được đảm bảo.

Chỉ số CCHC của tỉnh đạt 84,6 điểm, tăng 05 bậc, xếp thứ 54/63 tỉnh thành trên cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 đạt 62,26 điểm, tăng 11 bậc, đứng thứ 48/63 tỉnh, thành phố.

Các chính sách dân tộc tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác quốc phòng và an ninh được đảm bảo.

2. Một số khó khăn, hạn chế cần quan tâm khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, các Ban HĐND tỉnh nhận thấy, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm năm 2022 còn một số khó khăn, hạn chế như sau:

a) Về lĩnh vực kinh tế

- Trong 6 tháng đầu năm 2022 kinh tế của tỉnh tuy có tăng trưởng nhưng quy mô nền kinh tế nhỏ, tốc độ tăng trưởng so với cả nước và các tỉnh trong khu vực còn thấp¹.

- Về sản xuất nông, lâm nghiệp: Tổng diện tích cây trồng vụ Đông Xuân là 22.415 ha, đạt 96% kế hoạch, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng một số diện tích cây trồng chính không đạt kế hoạch (*cây dong riêng đạt 84% kế hoạch; cây khoai môn đạt 93% kế hoạch*). Tổng đàn đại gia súc đạt thấp (*đạt 84% kế hoạch*). Tại thời điểm thẩm tra, UBND tỉnh chưa ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Về hoạt động công nghiệp - XDCCB: Sản xuất công nghiệp bắt đầu phục hồi và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 (*giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 714,5 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2021*) nhưng còn nhiều khó khăn như:

+ Thiếu nguyên liệu cho sản xuất, giá nhiên liệu tăng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa không ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2022 thu hút được 08 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng. Đề nghị UBND tỉnh bổ sung báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thanh Bình và các cụm công nghiệp trong 6 tháng đầu năm.

+ Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 chậm, dự kiến đến hết tháng 6/2022 giải ngân được gần 500/2.647,98 tỷ đồng kế hoạch vốn đã phân

¹Tốc độ tăng trưởng 6 tháng của cả nước là 6,42%; tỉnh Thái Nguyên 7,08%; tỉnh Tuyên Quang 8,08%; tỉnh Cao Bằng 5,46%; tỉnh Hà Giang 7,68%...

bỏ, đạt 19% kế hoạch. Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công còn gặp một số khó khăn như công tác phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, xác định giá đất của một số dự án chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được duyệt; công tác kiểm kê, xác định diện tích đất, nguồn gốc đất, đấu giá rừng tự nhiên mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án; một số dự án sau khi khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đã vượt tổng mức đầu tư vượt so với chủ trương đầu tư đã được duyệt.

+ Chưa có địa phương nào triển khai công tác quy hoạch mặt bằng tổng thể xây dựng các trường học, mặc dù tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X đã có ý kiến về nội dung này để đảm bảo việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các nhà trường phù hợp với diện tích, mặt bằng, quy mô phát triển trường lớp học để tránh tình trạng xây dựng, phá dỡ, cải tạo thiếu định hướng, không bám sát kế hoạch ngành giáo dục và đào tạo (*Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 14/7/2021*).

+ Tiến độ triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 chậm do vướng mắc trong việc tổ chức thẩm định giá hàng hóa, thiết bị và dịch vụ của dự án, nhưng chậm được tháo gỡ.

- Về hoạt động doanh nghiệp, Hợp tác xã: Số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới và dự án đầu tư được chấp thuận thấp hơn so với 6 tháng đầu năm 2021, giảm 09 doanh nghiệp, giảm 20 HTX và 02 dự án; có 12 HTX giải thể, tăng 09 HTX so với cùng kỳ. Số HTX hoạt động khá, tốt chiếm tỷ lệ thấp (21%). Việc xử lý các HTX không hoạt động trong thời gian dài và thực hiện các thủ tục giải thể còn chậm.

- Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn tăng 7,7% so với 31/12/2021; tổng dư nợ cấp tín dụng ước đạt 10.980 tỷ đồng, tăng 2,4%; ước tính nợ xấu 100 tỷ đồng, chiếm 0,9% trong tổng dư nợ. Nợ xấu ngân hàng có chiều hướng tăng nhanh do hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn dẫn đến việc giảm khả năng trả nợ, tiềm ẩn rủi ro nợ xấu phát sinh nhiều hơn trong thời gian tới.

- Công tác quản lý tài nguyên tài nguyên, khoáng sản được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đề án quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bản cân điện tử, cửa mở thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh không hiệu quả nên đã phải dừng thực hiện đề án; số vụ vi phạm về chặt phá rừng tăng so với cùng kỳ năm 2021. Đề nghị UBND tỉnh báo cáo bổ sung về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, lâm sản 6 tháng đầu năm.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Nhưng đến cuối tháng 5/2022 trung ương mới phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2022. Riêng nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG XDNTM chưa phân bổ nên việc triển khai thực hiện nguồn

vốn các chương trình MTQG nói chung và Chương trình MTQG XDNTM năm 2022 sẽ rất khó khăn. Trên địa bàn tỉnh có 96 xã phải lập mới, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã để đáp ứng tiêu chí quy hoạch theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 theo quy định. Tuy nhiên, mới có 30/96 xã sắp xếp, bố trí được kinh phí lập quy hoạch.

b) Lĩnh vực văn hoá, xã hội

- Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, nhiều chuyển biến tích cực góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, đã xuất hiện các biến thể mới có thể làm cho dịch bệnh trở nên phức tạp, gia tăng trở lại. Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, một bộ phận người dân có biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, không thực hiện nghiêm túc theo quy định; có tâm lý sau khi mắc bệnh không muốn tiếp tục tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19. Một số dịch bệnh khác có nguy cơ bùng phát như: Sốt xuất huyết, tay – chân – miệng.

- Việc mua sắm vật tư y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh gặp khó khăn, vướng mắc trong khâu tổ chức đấu thầu, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Ngành du lịch hồi phục sau đại dịch, là cơ hội để du lịch Bắc Kạn phát triển, tuy nhiên thời gian lưu trú tại Bắc Kạn của du khách ngắn do cơ sở hạ tầng du lịch còn hạn chế, các cơ sở lưu trú chủ yếu là quy mô nhỏ, chất lượng kinh doanh dịch vụ lưu trú còn thấp, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa xây dựng được sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng riêng, thiếu các khu vui chơi, giải trí hấp dẫn để du khách gia tăng chi tiêu cũng như thời gian lưu trú; việc xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh còn chậm.

- Một số doanh nghiệp không đóng BHXH bắt buộc cho người lao động hoặc nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, ảnh hưởng đến quyền lợi và việc giải quyết chế độ, chính sách liên quan BHXH, BHYT của người lao động trong doanh nghiệp. Hiện có một số doanh nghiệp trên địa bàn dừng hoạt động hoặc giải thể, tuy nhiên vẫn còn nợ lương, nợ BHXH, người lao động không được chốt BHXH, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước và có giải pháp tháo gỡ.

c) Lĩnh vực pháp chế

- Một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ phức tạp như: Tội phạm về ma túy, vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

- Việc tham gia góp ý kiến của một số cơ quan, đơn vị có liên quan trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa thực sự đảm bảo chất lượng, hiệu quả như mong muốn.

- Trong 6 tháng đầu năm, có 12 vụ, việc khiếu nại đã giải quyết liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính của thủ trưởng một số đơn vị, địa phương thì có 05/12 vụ việc, công dân khiếu nại đúng hoặc đúng một phần. Một

số địa phương cấp xã còn lúng túng trong việc xác định, phân loại đơn vị và thẩm quyền giải quyết.

d) Lĩnh vực dân tộc:

- Việc ban hành kế hoạch thực hiện một số chính sách thuộc lĩnh vực dân tộc còn chậm như: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; việc thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “*Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025*”. Hiện nay ở cấp tỉnh mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng kế hoạch.

- Đời sống vật chất, tinh thần ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp, chất lượng nguồn nhân lực trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao; hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Cơ sở vật chất của một số trường bán trú trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt, chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

II. VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Các Ban HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Trong năm 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực tổ chức thực hiện các chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh cũng còn có hạn chế như báo cáo đã nêu, ngoài ra việc chuẩn bị một số hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh còn chậm và chất lượng chưa đảm bảo, thiếu quyết liệt ngay từ đầu. Việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình MTQG còn lúng túng, chậm ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền²; Việc đề nghị cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ có giám so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2021 nhưng vẫn còn nhiều³.

III. VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Các Ban HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 như báo cáo của UBND tỉnh, đồng thời đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

² UBND tỉnh chưa ban hành: Quyết định quy định danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù; Quyết định quy định bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025...

³ Sáu tháng đầu năm 2021 UBND tỉnh trình 24 văn bản xin cấp bổ sung kinh phí với 54 nội dung chi; Sáu tháng đầu năm 2022 trình 19 văn bản xin cấp bổ sung kinh phí với 18 nội dung chi.

1. Tiếp tục xử lý những tồn tại của các doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp Thanh Bình (*như: thu hồi đất của Công ty Kim Sơn, xử lý ô nhiễm môi trường...*); chỉ đạo giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai giữa Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn với các hộ dân; chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổng hợp xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 đầy đủ, kịp thời, hạn chế tối đa việc cấp bổ sung kinh phí trong năm; tăng cường tháo gỡ khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong 6 tháng cuối năm 2022.

2. Tập trung triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, xây dựng kế hoạch năm 2023. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

3. Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư (*trong và ngoài ngân sách nhà nước*) triển khai thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ theo cam kết. Rà soát các công trình, dự án đầu tư công khởi công năm 2022 nhưng chưa được bố trí vốn và có nhu cầu bổ sung thêm vốn để có phương án điều chuyển vốn từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án cần bổ sung vốn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 1684/VPCP-KTTH ngày 17/3/2022 về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và Kết luận số 59-KL/TU ngày 01/4/2022 của Tỉnh ủy về triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các chương trình, đề án, chính sách của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành. Chủ động tham mưu, chuẩn bị các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh kịp thời và đảm bảo chất lượng; sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. sớm trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch để tạo điều kiện, thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

5. Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng chống các dịch bệnh, không lơ là, chủ quan, sẵn sàng các phương án, kịch bản, chủ động kịp thời ứng phó với tình hình của dịch bệnh. Tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và tăng tỷ lệ tiêm vắc xin liều nhắc lại. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

6. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động và nhu cầu của doanh nghiệp; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường bán trú nói riêng và các trường học trên địa bàn tỉnh nói chung để đáp ứng nhu cầu dạy và học và nâng cao chất lượng đào tạo.

7. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc đóng, thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

8. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường trách nhiệm trong tham gia ý kiến xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật, đặc biệt những nội dung liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực, địa phương. Thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo tổng hợp thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh; công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. Các Ban HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Các vị đại biểu dự kỳ họp;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: HS, VT.

**TM. BAN DÂN TỘC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Hoàng Văn Vĩnh